

KẾ HOẠCH

Phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, hướng tới chào mừng Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thiết lập nền tảng an toàn, tạo tiền đề bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thực hiện Quyết định số 871/QĐ-TTg ngày 19/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; phát động các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Trung ương và Thành phố về bảo đảm an ninh, trật tự¹, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, hướng tới chào mừng Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thiết lập nền tảng an toàn, tạo tiền đề bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

¹ **Bộ Chính trị:** Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; **Bộ Công an:** ⁽¹⁾ Quyết định số 6426/QĐ-BCA-C06 ngày 04/9/2024 của Bộ trưởng BCA ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong CAND; ⁽²⁾ Kế hoạch số 539/KH-BCA-C06 ngày 13/11/2024 về tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; ⁽³⁾ Điện số 77 ngày 13/11/2024, Điện số 81 ngày 09/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc mở đợt cao điểm, mệnh lệnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên phạm vi toàn quốc; ⁽⁴⁾ Thông báo số 22/TB-V01-P3 ngày 20/01/2025 của Văn phòng BCA về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tại Hội nghị triển khai công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội năm 2025.

Thành ủy, UBND: ⁽¹⁾ Chương trình số 09-/CTrTU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025; ⁽²⁾ Kế hoạch 276-KH/TU ngày 18/11/2024 về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ của thành phố Hà Nội; ⁽³⁾ Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 16/10/2024 về Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kịp thời làm rõ và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

c) Thông qua tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật, vận động thu hồi, phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng².

2. Yêu cầu

a) Quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang cấp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định về quản lý, sử dụng pháo. Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng ngoài xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động được tối đa người dân và các tổ chức, cơ quan giao nộp; không để tội phạm sử dụng gây án và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gây ra.

b) Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng, băng ổ nhóm, đường dây sản xuất, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Nhận diện, đánh giá đúng thực trạng thanh thiếu niên chạy xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, sử dụng vũ khí, hung khí giải quyết mâu thuẫn trên đường phố, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản để có đối sách, giải pháp đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

c) Các đơn vị coi công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục.

² (1) Kế hoạch số 560-KH/BTGTW ngày 29/11/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (2) Kế hoạch số 258-KH/TU ngày 15/7/2024 về việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; (3) Chi thị số 35-CT-TU ngày 05/9/2024 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng năm 2025; (4) Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 26/11/2024 về tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2025, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo như: Bộ luật hình sự; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15; Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; phương thức, thủ đoạn mới, hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

1.2. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố; duy trì, nhân rộng mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả; phát hiện sớm, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; gắn với tổ chức vận động nhân dân cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

1.3. Tiếp tục thực hiện tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của các cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền. Chủ động tham mưu triển khai các phương án thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tàng trữ trái phép ngoài xã hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp đề tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là trên không gian mạng và qua dịch vụ bưu chính. Thực hiện nghiêm công tác chấp hành pháp luật trong giải quyết tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố; điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

1.4. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Lựa chọn, xác định các vụ án lớn, trọng điểm được dư luận quan tâm để kịp thời đưa ra xét xử, phục vụ tích cực, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông về kết quả xét xử nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

1.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, về lĩnh vực bưu chính đối với hoạt động mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên không gian mạng, qua dịch vụ bưu chính; phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ tài khoản mạng xã hội, video quảng cáo, mua bán, hướng dẫn, chế tạo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và pháo trên không gian mạng.

1.6. Tích cực đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Lấy hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo làm thước đo đánh giá, xếp loại. Kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra các vi phạm pháp luật nghiêm trọng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

2. Thời gian thực hiện: ⁽¹⁾ **Đợt 1:** Từ nay đến 14/02/2025, thực hiện tổng rà soát, vận động thu hồi, phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn, trong dịp Tết trên địa bàn Thành phố; hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), mốc thống kê báo cáo theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố. ⁽²⁾ **Đợt 2:** Duy trì thực hiện, phát động thi đua chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), thực hiện tính đến Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ TP Hà Nội. ⁽³⁾ **Đợt 3:** Thi đua thực hiện, bảo đảm ANTT 80 năm ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTTQ; ⁽⁴⁾ **Đợt 4:** Tiếp tục thực hiện, phát động thi đua tính đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an Thành phố

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu UBND Thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm. Chú trọng công tác tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp cơ sở tổ chức triển khai các mặt công tác; chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; thường xuyên rà soát, xác định cụ thể các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tăng cường quản lý cư trú người nước ngoài, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin, phục vụ kịp thời có hiệu quả công tác kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Đối với các vụ việc đã phát hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đưa đối tượng ra xét xử điểm để răn đe, giáo dục chung.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trang bị cho các đơn vị, địa phương theo quy định của Bộ Quốc phòng, nhất là các kho chứa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo phục vụ công tác huấn luyện, chiến đấu. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo thẩm quyền.

3. Sở Tư pháp: Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kịp thời khắc phục những sơ hở, hạn chế không để các đối tượng lợi dụng phạm tội và vi phạm pháp luật.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý, giáo dục học sinh trong nhà trường; đưa nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lồng ghép trong chương trình giáo dục, phù hợp với cấp học nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; từ đó, thực hiện tốt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo vệ an ninh, trật tự bên trong và ngoài nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

5. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí về công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên các phương tiện thông tin, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở đảm bảo phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền tập trung và tuyên truyền cá biệt, trực tiếp. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử; chỉ đạo các doanh nghiệp, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, các nhà mạng triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, phối hợp ngăn chặn tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác trao đổi thông tin, chủ động rà soát các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là các sàn giao dịch giá rẻ xuyên biên giới), website, ứng dụng mạng xã hội nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh trái phép, hàng cấm như vũ khí, vật liệu nổ, pháo trái phép.

6. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch: Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khu dân cư; gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhằm phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

7. Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường

- Chủ trì, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; theo dõi, giám sát việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và dịch vụ nổ mìn theo thông báo của tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo an ninh, an toàn³. Thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm hoặc chuyển đến người có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi buôn lậu, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quản lý.

³ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tuyên truyền các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các khu vực, đơn vị kinh doanh dễ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

8. Cục Hải quan Thành phố: Chủ động kiểm tra, giám sát, không để các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào địa bàn Thủ đô, nhất là xung quanh các khu vực sân bay, nhà ga, địa bàn trọng điểm. Kịp thời phối hợp với lực lượng Công an phát hiện vi phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

9. Ban Thi đua khen thưởng Thành phố: Phối hợp Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố rà soát, báo cáo, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố và theo từng giai đoạn thi đua.

10. Các sở, ban, ngành khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công (trước và sau sắp xếp, kiện toàn) thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, phòng chống vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực này.

11. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện cụ thể trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn của địa phương; đồng thời, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy... và các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch; trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT để phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư, địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thường xuyên vận động, duy trì việc ký cam kết giữa các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn về trách nhiệm đối với tình hình an ninh, trật tự gắn với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, người dân nơi cư trú tự giác giao nộp; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

13. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố

- **Viện kiểm sát nhân dân:** Phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính trong việc thực hiện quyền công tố kiểm sát việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tội phạm có liên quan về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông ở Trung ương và địa phương về kết quả xét xử nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- **Tòa án nhân dân:** Phối hợp Viện kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát điều tra làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tổ chức xét xử các vụ án điển, để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe tội phạm. Tham gia xây dựng án lệ, tăng cường tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ năng giải quyết các vụ án cho đội ngũ giữ chức danh tư pháp; thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua xét xử các vụ án điển.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Hằng năm, UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất UBND Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phân công trách nhiệm để xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Các đơn vị báo cáo tình hình kết quả thực hiện các giai đoạn phát động thi đua, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố, địa chỉ: số 87 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; liên hệ, trao đổi: đ/c Lê Minh Đạt, sdt: 0948.017859, đ/c Bùi Quang Hưng, sdt: 0974.458483) theo quy định.

2. Giao Công an Thành phố là Cơ quan thường trực, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, chủ động đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ UBND Thành phố; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng Thành phố) đề xuất UBND Thành phố khen thưởng; báo cáo các Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an kịp thời khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các giai đoạn phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch; phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có những vướng mắc, cần thiết chỉnh sửa, bổ sung những nội dung thiết thực trong các giai đoạn thi đua, các đơn vị, địa phương chủ động liên hệ Công an Thành phố - Cơ quan thường trực để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Đ/c Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng BCA;
- Bộ Công an (V01, V03, C02, C03, C06, X03);
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo, đài Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP N.M.Quân,
NC, TH;
- Lưu: VT, NC_(Đ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn